

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục

Thực hiện Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; trách nhiệm của các nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành giáo dục; góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, học sinh nền nếp, hiệu quả.

Nâng cao kỹ luật, kỷ cương trong tổ chức hoạt động của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các nhà trường.

2. Yêu cầu

Nội dung PBGDPL cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và của tỉnh Đăk Nông năm 2016, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Công tác PBGDPL cần được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá hiệu quả.

Đổi mới hình thức PBGDPL với từng đối tượng. Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục văn hóa; lồng ghép hoạt động

PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2016.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2016 của các trường. Gắn việc PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác PBGDPL trên địa bàn phụ trách. Cử cán bộ, giáo viên đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp PBGDPL khi có yêu cầu.

Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào dạy học các bộ môn (đặc biệt là môn GDCD, đạo đức) và các hoạt động ngoại khóa của học sinh.

Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL (*theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ*). Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác chỉ đạo PBGDPL của Phòng Giáo dục và Đào tạo lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch PBGDPL năm 2016 tại đơn vị. Gắn việc PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn thanh niên,...; cử cán bộ, giáo viên đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp PBGDPL khi có yêu cầu.

Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào dạy học các bộ môn (đặc biệt là môn GDCD, đạo đức) và các hoạt động ngoại khóa.

Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL (*theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ*). Xây dựng trang thông tin PBGDPL trên website của đơn vị.

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Phổ biến các văn bản luật cho các đối tượng

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Tuyên truyền, phổ biến: Bộ luật Dân sự 2015; Bộ luật Hình sự 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật ngân sách nhà nước; Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước;... và các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII và các văn bản liên quan của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục lồng ghép lựa chọn nội dung phù hợp để tuyên truyền: Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Bộ Luật Lao động (sửa đổi); Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; ...

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa XI).

b) Đối với học sinh:

Tập trung phổ biến giáo dục pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Hiến pháp năm 2013; Luật Phòng chống tham nhũng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thanh niên; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá;... các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, HIV/AIDS;... các văn bản liên quan của Ngành phù hợp với mỗi cấp học.

1.2. Thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình Đề án 1928: “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” và Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trường ban điều hành Đề án 1928 ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 1928 giai đoạn 2013 - 2016.

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (*Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2016 của UBND tỉnh*).

Tiếp tục phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về “An toàn giao thông” dành cho học sinh phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.



Xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên định kỳ và theo chuyên đề.

2. Hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

a) Trong năm học, tùy theo điều kiện thực tiễn và tùy theo nội dung mỗi chuyên đề các đơn vị lựa chọn tổ chức phù hợp với đơn vị mình: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn; lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt của Đảng, chính quyền, đoàn thể; lồng ghép vào dạy học các bộ môn (GDCC, Ngữ văn, Lịch sử, Đạo đức, Quốc phòng An ninh...); tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật dưới nhiều hình thức thông qua các ngày lễ, Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam hàng năm;...

b) Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ: Duy trì sinh hoạt các Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại tất cả các đơn vị trực thuộc Sở, sinh hoạt 03 lần/năm.

c) Tập trung bồi dưỡng hè 2016: Giao cho Tổ Pháp chế chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn pháp luật, môn Giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các điểm tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) cho toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Sở (dự kiến tổ chức vào 8/2016).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Giao cho Tổ pháp chế tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chung; chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của ngành triển khai, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở tất cả các cấp học; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện các hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong cơ quan; tổng hợp, báo cáo việc thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục.

Giao cho các phòng giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện chương trình nhằm nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo cấp học. Giao cho Thanh tra Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, tổ chức thực hiện chương trình của các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện của các đơn vị.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Xây dựng kế hoạch của đơn vị, tổ chức thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

4. Chế độ báo cáo

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) trước ngày 08/12/2016.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. /

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế (báo cáo);
- HĐ PHPB, GDPL tỉnh (phối hợp, chỉ đạo);
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Sở Tư pháp (phối hợp, chỉ đạo);
- Các phòng ban trực thuộc (thực hiện);
- Các Phòng GD&ĐT (thực hiện);
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc (thực hiện);
- Lưu VP, TTr.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Hòa